

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>เหตุระเบิดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี สรุปการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุบัติเหตุจากเหตุระเบิดและลอบวางเพลิงในพื้นที่ 7 จังหวัด ว่า มีชาวต่างชาติบาดเจ็บ 11 คน กลับภูมิลำเนาแล้ว 10 คน เหลือรักษาตัวอยู่อีก 1 คน ทุกคนได้รับคำปรึกษาจากรัฐบาล ส่วนคนไทยเสียชีวิต 4 คน เบื้องต้นได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 1,185,000 บาท จากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บาดเจ็บ 26 คน รัฐบาลดูแลตามหลักเกณฑ์เดียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อปีที่แล้ว ทั้งนี้นายกฯ มีนโยบายให้จ่ายเงินช่วยเหลือครบในครั้งเดียว โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบเงินให้ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเดือน ส.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุระเบิด 3 ลูก ที่ จ.ปัตตานี ลูกแรกเวลา 23.00 น. วันที่ 23 ส.ค. บริเวณห้องนำช่างลานจอดรถ หลังเขาเทิรันผับ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ลูกที่ 2 เป็นคาร์บอมบ์บริเวณหน้าร้านโพโเวซ หน้าโรงแรมเขาเทิรัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 29 คน ในจำนวนนี้สาหัส 5 คน เสียชีวิต 1 คน ส่วนลูกที่ 3 บริเวณถังขยะหน้าตลาดนัด ม.6 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดย พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า เหตุคาร์บอมบ์หน้าโรงแรมเขาเทิรันวิว คนร้ายขโมยรถของรพ.สต.ปะกาฮารัง อ.เมืองปัตตานี มาจากหน้าบ้านของพนักงานขับรถ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>คำตอบแทนบุคลากร</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ามาตั้งแต่ปี 2556 ที่มีกระจายเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ ให้สาขาอื่น ๆ ได้รับคำตอบแทน 6 ระดับพื้นที่เช่นเดียวกัน และปรับค่าตอบแทนช่วงทำงานเป็น 3 ช่วงอายุเหมือนกัน รวมทั้งปรับปรุงอัตราเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม โดยให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของกระทรวงอื่น ๆ ด้วย เพื่อไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ</p> <p>-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ สธ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งนี้ หลักการสำคัญของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จะครอบคลุมงานบริการ งานบริหาร และงานวิชาการ และจะเร่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 เป็นต้นไป</p>
<p>มติชน</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ทีวีช่อง 3</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>การบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยกรณีนายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกทวงถามเรื่องอ.ก.พ.สธ.มีมติอนุมัติปรับปรุงตำแหน่งนวก.สธ.ให้สายวิชาชีพอื่น กระทั่งต่อกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอสอบสัมภาษณ์ 820 คน ว่า ขณะนี้ได้ทำหนังสืออธิบายข้อเท็จจริงการเสนอขออัตราข้าราชการ โดยครม.มีมติให้บรรจุพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข 3 ครั้งๆ ละ 7,547 อัตรา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เป็นวิชาชีพวิชาการ 5,142 อัตรา ซึ่งรวมนวก.สธ. 205 อัตราด้วย นอกนั้นเป็นตำแหน่งทั่วไป และต่อมาสธ.เปิดตำแหน่งให้นวก.สธ.เข้าสอบครั้งที่ 2 อีก 205 อัตรา รวม 410 อัตรา ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้บรรจุตามเกณฑ์ทั้งหมด โดยครั้งแรกมีผู้สอบผ่าน 96 คน ส่วนครั้งที่ 2 มีผู้สอบผ่านและอยู่ระหว่างรอสอบเพื่อวัดความเหมาะสม 820 คน เกินกว่าตำแหน่งที่รับ 506 คน แต่หากสอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ทั้ง 820 คน จะหาตำแหน่งบรรจุให้แน่นอน ส่วนสัดส่วน นวก.สธ.อยู่ระหว่างพิจารณา อาจกำหนดสัดส่วนต่อประชากรให้เท่ากับสัดส่วนพยาบาล 1 คน ดูแลประชากร 2,000-2,500 คน ได้ขอให้ทุกฝ่ายสำรวจอัตรากำลังและนำกลับมาหารือภายใน 2-4 สัปดาห์</p> <p>-ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า ตำแหน่งที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความจำเป็น ส่วนผู้ที่กำลังจะมีการสอบกว่า 800 คน นั้น มีตำแหน่งไว้ให้อยู่แล้ว</p>
<p>แนวหน้า</p> <p>บ้านเมือง</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ทีวีช่อง สสท.</p> <p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>พัฒนารพช.เฉลิมพระเกียรติฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงนามความร่วมมือกับ สสส. และ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนารพช.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้เป็นรพ.ที่มีความโดดเด่น “เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More than hospital) คือ เป็นรพ.เฉลิม พระเกียรติของในหลวง เป็นรพ.ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับพื้นที่ เป็นรพ.ที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน และเป็นรพ.ที่มีบริการดีมีมาตรฐาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน บ้านเมือง ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง ThaiPBS	<p>บริการสุขภาพคนข้ามเพศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย รองปลัด สธ. พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดการประชุมเสวนาระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพแก่คนข้ามเพศกับผู้นำชุมชนคนข้ามเพศ คือ กลุ่ม LGBT เนื่องจากพบว่าคนกลุ่มนี้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีมากกว่าคนปกติถึง 49 เท่า ซึ่งหลักจากที่คลินิกแทนเจอร์รินได้เปิดให้บริการกับคนข้ามเพศมานานกว่า 9 เดือน ทำให้ช่วยป้องกันและทำให้คนข้ามเพศได้รับบริการมากขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ.มุ่งมั่นเดินทางนำพันธุวิศวกรรมมาพัฒนาเภสัชภัณฑ์ที่ ทั้งสนองนโยบายของสธ. เรื่องสิทธิตามสิทธิบัตรในการเป็นผู้ผลิตหรือจัดหายาที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม และในยามประเทศวิกฤติจากภัยธรรมชาติ ได้เตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์เสมอ รวมถึงทำหน้าที่รักษาระดับราคาและเวชภัณฑ์ของประเทศ เพื่อเป็นกลไกหลักสร้างการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศ</p>
เว็บไซต์Hfocus โพสต์ทูเดย์	<p>คำรักษาขรก.</p> <p>-เสนอข่าว นายสมชัย สัจจพงษ์ เปิดเผยว่า ก.การคลังกำลังพิจารณาที่จะให้บริษัทประกันเอกชนเข้ามาบริหารจัดการคำรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีเงื่อนไข 2 ข้อ คือ สิทธิรักษาเช่นเท่าเดิม และงบไม่เกินกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้แนวทางนี้กับข้าราชการใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันก็ยังไม่ให้ความสนใจ ยิ่งกังวลเรื่องการบริหารต้นทุนการรักษาพยาบาล</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>การดูแลผู้ต้องขังได้รับอภิโยท</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ไพบุลย์ คุ่มฉายา รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภิโยท ว่า จะเสนอรายงานความคืบหน้ากรณีที่น่ายกย่อง สั่งการให้ 5 หน่วยงาน ได้แก่ มหาดไทย สตช. สาธารณสุข พัฒนาสังคมฯ และแรงงาน ไปบูรณาการงานกรณีดูแลสถานการณผู้พ้นโทษหลังจากเรือนจำแล้ว</p>
ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน	<p>แนวคิดกัญชาโรคร</p> <p>-เสนอข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมรวบรวมความเห็นเสนอนายกรัฐมนตรีถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรค และเปิดให้ปลูกเพื่อส่งออก ลดความยากจนของเกษตรกร</p> <p>-นพ.สมยศ กิตติมั่นคง กล่าวว่า กัญชาที่ปลูกแบบธรรมชาติไม่ทำให้เกิดการเสพติด ต่างจากกัญชาอัดแท่งที่ไม่ทราบว่ามีสารอะไรผสมลงไปด้วย ผลข้างเคียงจากกัญชาคือ ทำให้น้ำตาลหรือเบาหวานต่ำลง ความดันโลหิตต่ำลงและทำให้อ่อนหลับ</p> <p>-เสนอบทความ ผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับ เล่าถึงประสบการณ์ใช้กัญชาในการรักษาโรครเป็นเวลากว่าครึ่งปี จนอาการดีขึ้น และมีความหวังว่าจะหายเป็นปกติ</p>
สยามรัฐ	<p>ปัญหาตั้งครรภวัยรุน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ กล่าวถึง ปัญหาตั้งครรภในวัยรุนไทย ว่า มีรายงานแม่วัยรุนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี คลอดเพิ่มขึ้นจาก 90,000 คน ในปี 43 เป็น 104,289 คน ในปี 59 และยังมีพบการออกโรงเรียนกลางคันด้วยเหตุสมรสในกลุ่มนักเรียนประธมา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 เป็น 2.7 ก.พัฒนาสังคมฯ ต้องอุปการะเด็กก่อนมากถึง 6,000 คนต่อปี สธ.จึงเสนอ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ปัญหาดังครรภในวัยรุน พ.ศ.2559 โดยประกาศในราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59 ซึ่งต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาดังกล่าว</p>
แนวหน้า	<p>จับยาแก้ไอ</p> <p>-เสนอข่าว จนท.ตำรวจ จ.ยะลา เข้าตรวจควิดรทวัตร กทม.-เบตง หลังรับแจ้งว่ามียาแก้ไอซุกซ่อนเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่จะนำไปใช้ในการผสมสูตร 4x100 ได้ของกลางเป็นยาแก้ไอยี่ห้อซีเฟรนด์บริจจันในถุงปุ๋ย 10 ถุง รวม 217 ขวด</p>
แนวหน้า	<p>พัฒนาอสม.นักรบริหาร</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.มีนโยบายสร้าง อสม.ให้เป็นนักรบริหารมืออาชีพ เป็นผู้นำองค์กรอสม. โดยได้จัดหลักสูตรอบรมรุ่นแรก 35 คน เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารองค์กร และเพิ่มความเข้มแข็งในบทบาทของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้อสม.นักรบริหารเป็นบุคลากรต้นแบบด้านสุขภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>วัณโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานจัดกิจกรรมในโครงการ “แท็กซี่ปลอดภัย ปอดปลอดวัณโรค” เพื่อคัดกรองค้นหาผู้มีอาการต้องสงสัยในกลุ่มพนักงานขับรถแท็กซี่ และนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็ว</p>
บ้านเมือง คอลัมน์ฉลามเขียว	<p>คลินิกเสริมความงาม</p> <p>-กล่าวว่า อยากให้แพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการกับคลินิกเสริมความงามในไทย ที่ลักลอบให้หมอจากประเทศเกาหลีทำศัลยกรรมให้กับลูกค้า โดยมีการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย</p>
เว็บไซต์Hfocus	<p>สิทธิค่าทำฟันผู้ประกันตน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา กล่าวถึงการขยายวงเงินทำฟัน 900 บาทของผู้ประกันสังคม ว่า สร้างภาระให้ผู้ประกันตนต้องร่วมจ่ายเพิ่ม เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขในประกาศแนบท้าย ระบุค่าบริการทันตกรรมแต่ละรายการ ซึ่งบางรายการเมื่อรับบริการปีละ 2 ครั้ง รวมแล้วยังไม่ถึง 900 บาท</p>
คมชัดลึก	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว เกาหลีใต้เตือนพลเมืองให้ระวังการแพร่ระบาดของไวรัสซิกาในภูมิภาคอาเซียนช่วงครึ่งปีหลัง หลังพบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปในภูมิภาคนี้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาทรวัย 7 สัปดาห์มีความผิดปกติจากการติดเชื้อไวรัสซิกา คือ มีแผลที่จอตาและหินปูนในสมอง</p>

